

สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ			
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ			
๑	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.			
๑	- กองการเจ้าหน้าที่	รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔	รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่องสืบเนื่อง			
๑	- ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
๑	- กองการเจ้าหน้าที่	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา	มีมติเลือกคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
๒	- คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔	อนุมัติตามเสนอ
๓	- กองการเจ้าหน้าที่	ขออนุมัติหลักการกำหนดให้หัวหน้างานเป็นภารกิจที่หน่วยงานมอบให้บุคลากรปฏิบัติเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบและถ่วงรองงานขั้นต้น	อนุมัติหลักการโดยมอบกองการเจ้าหน้าที่ยกร่างประกาศ และเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาอีกครั้ง
๔	- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	มีมติเลือกคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
๕	- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	มีมติเลือกคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
๖	- สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	มีมติเลือกคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
เรื่องเสนอทราบ			
๑	- กองการเจ้าหน้าที่	รับทราบผลการดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	รับทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
๒	- กองการเจ้าหน้าที่	รับทราบการเสนอตำราสำเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด เป็นผลงานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	รับทราบ
๓	- กองการเจ้าหน้าที่	รับทราบมติ ก.พ.อ. การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท. ๑๑	รับทราบ
๔	- กองการเจ้าหน้าที่	รับทราบการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง	รับทราบ
๕	- กองแผนงาน	รับทราบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนข้าราชการเกษียณปกติ เกษียณก่อนกำหนดและว่างโดยเหตุอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	รับทราบ
การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย			
เรื่องสืบเนื่อง			
๑	- ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
๑	- คณะเกษตร - คณะประมง - คณะมนุษยศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก	อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๓ ราย คือ ๑. น.ส.ภัสวี คงศีล คณะเกษตร ๒. น.ส.ณิชนันท์ โภชนกุล คณะประมง ๓. น.ส.จรรุตา ศิริวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ ๔. นายวิชา อิมอร่าม คณะวิทยาศาสตร์ ๕. น.ส.สุภาพร เอื้อจงมานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖. นางพรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๗. น.ส.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๘. นายสมยศ วิวรรธน์อภิรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๙. น.ส.ทิพวรรณ พุทสนธิพจน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑๐. น.ส.ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ๑๑. น.ส.ฐิติพร การสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ๑๒. นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ๑๓. น.ส.จรรุณี อภิวัฒน์ไพศาล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
๒	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอธิการบดี - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะสัตวแพทยศาสตร์ - สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม - คณะเกษตร กำแพงแสน - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน - คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 	<p>ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก</p>	<p>อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จำนวน ๒๔ ราย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายสาวิตร จินดาพล กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ๒. น.ส.ศรุดา ปัญจานนท์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ๓. น.ส.ฉัตรชนิษฐ์ พิบูลย์สวัสดิ์ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ๔. น.ส.จันทพร นพพิมาน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ๕. น.ส.ปริญญา พึ่งบุญณะ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ๖. นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ สำนักการกีฬา สำนักงานอธิการบดี ๗. น.ส.ยุพิน อ่ำเมือง สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ๘. น.ส.ณัฐนิชญา สุทิน คณะวิทยาศาสตร์ ๙. นายธนส สุขสมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ๑๐. น.ส.สมหญิง ขุขุนทด คณะวิทยาศาสตร์ ๑๑. นางนงเยาว์ หอมสวาท คณะวิทยาศาสตร์ ๑๒. น.ส.สุชิรา โรจนกุล คณะวิทยาศาสตร์ ๑๓. น.ส.ประชุมพร จานุบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ ๑๔. นางสนมมนต์ธญา คงพรม คณะวิทยาศาสตร์ ๑๕. น.ส.วรรณภา เครือแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๖. นายอธิพนธ์ เจริญสรพรพีช คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๑๗. นางสิริลักษณ์ จาละ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๑๘. น.ส.สกุณา พัฒนกุลอนันต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๑๙. น.ส.วิไลภรณ์ แสงสุวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ๒๐. นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ๒๑. น.ส.ดวงกมล ดั่งวงจุมพล คณะเกษตร กำแพงแสน ๒๒. น.ส.ตลนภา การ์ักษ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒๓. นางเพียงดาว เทพเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ๒๔. นายอติเมธ วรรณจักร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
๓	- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก	อนุมัติย้าย นายสมควร โพธารินทร์ จากเดิมตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยการคัดเลือก
๔	- คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับ ตามคุณวุฒิ	อนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้าง นายภาวิช เหลืองสุนทร ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ ได้รับเพิ่มขึ้น ระดับปริญญาโท
๕	- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	พิจารณาผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี ผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์	มีมติให้กรรมการประเมินให้ข้อมูลเพิ่มเติม และมีเอกสารหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทำเป็นเอกสารลับ และนำเสนอที่ประชุมอีกครั้งในวาระพิเศษ
๖	- กองการเจ้าหน้าที่	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงาน มหาวิทยาลัย	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย